

Số: 01/TB-ĐGS

Tân Thành, ngày 30 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát UBND thị trấn về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 06/6/2023 của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn Tân Thành về việc Thành lập Đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát UBND thị trấn về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn.

Đoàn giám sát tiến hành giám sát UBND thị trấn về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn, Đoàn giám sát thông báo cáo kết luận giám sát cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn luôn xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, từ đó đã có những chủ trương, kế hoạch giải pháp lớn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

1. Công tác chỉ đạo

UBND thị trấn luôn quan tâm và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn, kịp thời ban hành các văn bản như: kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 02/3/2022 về Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới năm 2022, kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 22/2/2023 về Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới năm 2023, kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 27/5/2022 về Tháng hành động Trẻ em năm 2022, kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 24/5/2023 về Tháng hành động Trẻ em năm 2023, kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 31/5/2022 về thực hiện chương trình bơi an toàn, chống đuối nước trẻ em thị trấn Tân Thành giai đoạn 2022-2030, ... và các văn bản liên quan đến trẻ em.

2. Công tác quản lý trẻ em

UBND thị trấn có sổ sách quản lý trẻ em và cập nhật phần mềm trẻ em



theo quy định, hiện toàn thị trấn có trẻ em dưới 16 tuổi: 1.892 trẻ (*Nam: 996, nữ: 896*) và được quản lý theo từng nhóm trẻ em.

3. Kết quả thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn

3.1. Công tác truyền thông, tuyên truyền

UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền về các văn bản liên quan đến trẻ em bằng nhiều hình thức tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp dân, các hội nghị chuyên đề, buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu phố và trên phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh thị trấn được 18 giờ, trên facebook trang “Đài truyền thanh” nhằm thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện.

3.2. Về công tác bảo vệ trẻ em

Hiện nay, địa phương có 18 em được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền là 15.200.000đ hàng tháng (*trong đó: 01 trẻ mồ côi, 14 trẻ khuyết tật; 03 trẻ hộ nghèo, hộ cận nghèo*). Địa phương tiếp nhận và đưa đón các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo cận nghèo...nhận các phần quà của Tỉnh và Huyện nhân dịp Tết nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu, khai giảng năm học mới...kết quả tiếp nhận 223 phần quà, suất học bổng trị giá 151,8 triệu đồng.

Phối hợp Đoàn thanh niên đã tổ chức “Diễn đàn lắng nghe Trẻ em nói” tại trường Tiểu học Tân Thành với sự tham dự của 110 trẻ, triển khai cho các em biện pháp phòng chống xâm hại tình dục, các kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích nhất là tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè, tuyên truyền Luật Trẻ em. Phối hợp Hội LHPN Thị trấn trao tặng 19 phần quà “Hũ gạo tình thương” cho gia đình trẻ em trị giá 7.400.000đ tại văn phòng khu phố 4, trao 3 suất học bổng cho trẻ em khu phố 3 trị giá 600.000đ; tổ chức hội thi “Gia đình – nơi yêu thương đong đầy”.

3.3. Về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng được sự quan tâm, cấp 94 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi để trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí; vận động gia đình cho trẻ uống vitamin A, các chiến dịch chương trình mục tiêu y tế - dân số về việc tiêm các loại vắc xin cho trẻ em đạt 100%, công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em đạt tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ đạt 92,6%; đưa 28 trẻ tham gia lớp học bơi tại Thị xã Tân Uyên do phòng LĐTĐ huyện tổ chức.

Trong đợt hè, CBTE phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền

phòng chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Luật trẻ em 2016, tập huấn cách phòng chống đuối nước; hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu ...Kết quả đã tổ chức được 26 cuộc/1926 lượt trẻ em tham dự.

3.4. Về đảm bảo giáo dục cho trẻ em

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo các văn bản chỉ đạo; các phong trào: “Trường học thân thiện học sinh tích cực” được triển khai rộng và đạt hiệu quả; Các lớp mầm non đã được trang bị đồ chơi cho trẻ và được trang trí đẹp thu hút trẻ đến lớp; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao; Cơ sở vật chất, trường lớp ngày càng được đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của trẻ em: Thực hiện tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” đạt 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và 6 tuổi vào lớp 1; trẻ em từ 3 – 4 tuổi vào mẫu giáo đạt 91,8%. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, THCS đạt 100%. Các trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Địa phương tổ chức nhiều hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em cụ thể: Các em thiếu nhi tham gia dọn dẹp vệ sinh Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Bắc Tân Uyên với hơn 90 em thiếu nhi tham gia; Tổ chức “Không gian đọc sách và sinh hoạt dành cho thiếu nhi” tại Văn phòng khu phố 2 với hơn 200 đầu sách, thu hút hơn 60 em thiếu nhi tham gia; Tổ chức Hội trại Hè với nhiều nội dung sôi nổi, bổ ích thu hút hơn 120 đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tổ chức chơi khoa học ứng dụng cuộc sống cho thiếu nhi với các nội dung như: Thiết kế tên lửa nước, trò chơi khoa học, bong bóng nghệ thuật và làm đồ chơi từ vật liệu tái chế... Thu hút được hơn 50 em tham gia.

3.5. Về đảm bảo quyền vui chơi giải trí cho trẻ em

Địa phương hiện đang có 02 khu vui chơi tại công viên khu phố 2, 03 trường học, lớp mầm non độc lập có sân chơi cho thiếu nhi tham gia học tập; 02 khu vui chơi đầu tư thu phí tại Trung tâm thương mại Tân Thành; 02 sân bóng mini.

UBND phối hợp tổ chức các hoạt động: tổ chức lễ khai mạc hè, phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” tại Trường THCS Tân Thành với sự tham gia của hơn 2700 em và tổ chức “Ngày hội thiếu nhi thị trấn Tân Thành”, tổ chức sinh hoạt hè tại các khu phố với các phần thi phong phú vui tươi và các trò chơi dân gian và phát quà bánh cho các em tham gia; Phối hợp tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu nhi với các hoạt động: tổ chức Hội thi lồng đèn đẹp, trao 8 phần quà cho trẻ em hộ nghèo, hộ cận nghèo học bổng “Tiếp sức cùng em đến trường” mỗi phần học bổng trị giá 500.000đ với tổng số tiền



4.000.000đ, tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em trên địa bàn thị trấn. Tổng kinh phí tổ chức Tết trung thu từ ngân sách nhà nước và nguồn vận động là 63.750.000 đồng trong đó số trẻ em tham gia: 3.500 em.

3.6. Về đảm bảo quyền tham gia của trẻ em

Trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, địa phương chú trọng đến việc tuyên truyền, quán triệt nội dung các Quyền tham gia của trẻ em đến các ngành, đoàn thể liên quan, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, đến gia đình và xã hội.

3.7. Việc thực hiện chế độ khác trong việc chăm lo cho trẻ em

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ trong gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được Nhà nước, gia đình và cộng đồng quan tâm chăm sóc. Kết quả tính đến thời điểm hiện tại, UBND thị trấn cùng các ngành, đoàn thể tặng quà cho 231 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 52.820.000đ.

4. Khó khăn, vướng mắc

Về Khó khăn:

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng trẻ em dễ bị bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động.

- Trong năm 2022 vẫn còn tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước (trẻ em tạm trú trên địa bàn Tân Định) xảy ra trên địa bàn.

- Việc quản lý trẻ em nhất là trẻ em tạm trú tại khu phố còn hạn chế nhất định.

Về nguyên nhân

- Một số gia đình do điều kiện kinh tế còn khó khăn, công việc không ổn định, đi làm ăn xa nên thiếu sự quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con cái nên dẫn đến một số trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, tai nạn, đuối nước. Trẻ em tuổi còn nhỏ hoặc đến tuổi hiếu động, hay tò mò, nghịch ngợm, trong lúc lại thiếu khả năng và kỹ năng tự bảo vệ mình nên dễ bị tai nạn, thương tích ngoài ý muốn.

- Tình hình lao động nhập cư trên địa bàn ngày càng tăng, tạm trú không ổn định nên số lượng trẻ em biến động.

II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Báo cáo của UBND thị trấn về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn có bám sát theo đề cương đề ra, tuy nhiên còn một vài nội

dung chưa cụ thể về số liệu, còn thể hiện chung chung như nội dung công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em
...

UBND thị trấn đã xác định rõ khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, tuy nhiên chưa xác định nguyên nhân cụ thể từng khó khăn đề ra.

Về giải pháp, cần đưa ra giải pháp cụ thể, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của UBND thị trấn trong công tác phối hợp đào tạo, tập huấn và kiểm tra công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

III. KIẾN NGHỊ

Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn có một số kiến nghị như sau:

- UBND thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản cấp trên liên quan đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

- Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình và trẻ em trên địa bàn, đổi mới hình thức, duy trì và phát huy các mô hình hay cách làm hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là thông báo kết luận giám sát UBND thị trấn về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị trấn./.

Nơi nhận:

- Ban KT-XHHĐND huyện;
- Đảng ủy – HĐND thị trấn;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Đơn vị chịu giám sát;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN



TRƯỞNG BAN
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Trần Nguyễn Quỳnh Linh